

<b>แนวหน้า</b> <small>New No</small> <small>Circulation: 900,000</small> <small>Ad Rate: 1,250</small>	<b>Section:</b> First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค <b>วันที่:</b> อังคาร 31 มกราคม 2566 <b>ปีที่:</b> 43 <b>ฉบับที่:</b> 15250 <b>หน้า:</b> 8(บน) <b>Col.Inch:</b> 54.96 <b>Ad Value:</b> 68,700 <b>PRValue (x3):</b> 206,100 <b>ศิลปิน:</b> ชาว-คำ <b>หัวข้อข่าว:</b> 'มนัญญา' ร่วมรับฟังปัญหาแก้ปมที่ดินเครือข่ายสหกรณ์ฯ		

# 'มนัญญา' ร่วมรับฟังปัญหา แก้ปมที่ดินเครือข่ายสหกรณ์ฯ

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาที่ดินทำกินของสมาชิกสหกรณ์นิคมบางสะพาน จำกัด และสหประชาสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายภักดิพงษ์ สุขภาณุกุล รอง จ.ประจวบคีรีขันธ์ และคณะ ให้การต้อนรับ ที่ อบต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่าปัญหาที่ดินทำกินในสหกรณ์นิคมบางสะพาน เป็นปัญหาที่มีมานานกว่า 40 ปี

ซึ่งไม่ได้มีงานชิ้นเดียวที่ผ่านมาได้ประชุมหารือร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเครือข่ายนิคมสหกรณ์ 13 นิคม 14 ปี 17 สหกรณ์ โดยเร่งดำเนินการให้ชัดเจน เพราะแต่ละพื้นที่สภาพปัญหาต่างกัน จะต้องมีการวางกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน

ทั้งนี้ เครือข่ายสหกรณ์ 13 นิคม 14 ปี ไม่ประสงค์เข้าสู่โครงการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้เป็นพื้นที่ป่า แต่เป็นชุมชนมีสิ่ง



แก้ปัญหา : น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่แก้ปัญหาที่ดินทำกินของสมาชิกสหกรณ์นิคมบางสะพาน จำกัด ที่เรื้อรังมากกว่า 40 ปี โดยหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) พิจารณา

# แนวหน้า

New No  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: อังคาร 31 มกราคม 2566

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15250

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 54.96

Ad Value: 68,700

PRValue (x3): 206,100

ศิลปิน: ชาว-คำ

หัวข้อข่าว: 'มัญญา' รวบรวมฟังปัญหาแก่ปมที่ดินเครือข่ายสหกรณ์

ปลูกสร้าง ถนน โรงเรียน และหน่วยงานภาครัฐ มีการพัฒนาที่ดิน พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต จึงเสนอให้นำพื้นที่สหกรณ์นิคมฯ ออกจากโครงการ คทช.แล้วนำมาจัดสรร ตาม พ.ร.บ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511

“ในฐานะที่กำกับดูแลกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไม่นิ่งเฉยกับความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร หลังจากนั้นจะลงพื้นที่เพื่อติดตามและรับฟังความเดือดร้อนในอีก 9 จังหวัดที่มีปัญหา เพื่อจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้เกิดผลสำเร็จ เพราะกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นเรื่องสำคัญ เวลาเกิดความเดือดร้อนประชาชนจะได้ได้รับความช่วยเหลือทันที หากไม่มีกรรมสิทธิ์ การช่วยเหลือก็จะล่าช้า จึงมาสู่พื้นที่จริง เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน รวบรวมเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ต่อไป” น.ส.มัญญา กล่าว

ด้านนายวิศิษฐ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังรวบรวมหนังสือที่เครือข่ายสหกรณ์นิคม 4 ภาค 13 นิคม 14 ป่า 17 สหกรณ์ ยื่นถึงกระทรวง

เกษตรฯ เพื่อทำเรื่องไปถึงกรมป่าไม้ แสดงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และจะหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางออกร่วมกัน อีกทั้งให้พื้นที่ซึ่งปัจจุบันจัดตั้งเป็นรูปแบบนิคมสหกรณ์แล้ว สามารถไปสู่การจัดตั้งนิคม ตาม พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการทำเรื่องเสนอต่อ คทช. เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และเป็นหลักประกันในการยื่นสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพ และได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจากภาครัฐ

จากนั้น น.ส.มัญญา พร้อมด้วย เดินทางไปพบปะสมาชิกสหกรณ์นิคมบางสะพาน จำกัด 3 หลังคาเรือน ได้แก่ บ้านของนายถล วงศ์ณร หมู่ 6 ต.ทองมั่งคด อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ บ้านนายวัน วงศ์จันทร์ทอง หมู่ 6 ต.ทองมั่งคด อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และบ้านของ นายดำควน หนูยิ้มชัย หมู่ 4 ต.ทองมั่งคด อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรับฟังปัญหาของสมาชิกสหกรณ์นิคม